



บันทึกข้อความ

กรมประมง	เลขที่
รับที่	
วันที่ ๒๗ พ.ย ๒๕๖๓	
เวลา ๑๐.๓๓ น.	
เข้าบัตร	ภายใน

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๘ โทรภายใน ๓๔๐๑
 ที่ กษ ๐๕๐๔๗/๑๙๙ (๘๙๘) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒)

เรียน อธิบดีกรมประมง

ตามที่กรมประมงเห็นชอบผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version ๒๕๖๐ ผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามลำดับ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมงทราบและถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน ตามเอกสารแนบ

ในการนี้ กองบริหารการคลังได้รับแจ้งจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพบว่ายังไม่มี ความชัดเจนในการเลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภท ดังนั้นกองบริหารการคลังจึงได้ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version ๒๕๖๐ ใหม่ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถเลือกใช้รหัสบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีในรายงานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำหนด กองบริหารการคลังจึงได้ดำเนินการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version ๒๕๖๐ เฉพาะบัญชีค่าใช้จ่ายบางรายการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมงเลือกใช้บัญชีแยกประเภทได้อย่างเหมาะสมกับรายการที่เกิดขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒) เพื่อกองบริหารการคลังจักได้แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมประมงทราบและถือปฏิบัติ

(นางมยุรี สุนทรธรรม)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)
 รองอธิบดีกรมประมง
 ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓

เห็นชอบ

(นายบัญชา สุขแก้ว)
 รองอธิบดีกรมประมง
 ศึกษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง
 ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version 2560 (ฉบับปรับปรุง 2)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย (เดิม)	คำอธิบาย (ใหม่)	รหัสแหล่งของเงิน
5 1 01 03 02 05	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ (สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ)	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก หรือ ค่ารักษาพยาบาลกรณี รพ.รัฐ ส่งตัวไปรักษาพยาบาล ซ้อยา/เวชภัณฑ์อื่น กับภาคเอกชนเป็นครั้งคราว เช่น โรงพยาบาลเอกชน, หน่วยงานเอกชนที่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาล	XX10210
5 1 04 01 01 04	ค่าวัสดุ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ซึ่งเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปไม่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงการจ้างทำของ เช่น ทำตราชายาง จ้างทำแท่งคอนกรีต (ปะการังเทียม) เพื่อนำไปจัดวางเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำทะเล ค่าซื้อหนังสือเพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมง ค่าจ้างพิมพ์สมุดประจำเรือ หรือกรณีปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ไปในระหว่างงวด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ซึ่งเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปไม่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงการจ้างทำของ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างทำตราชายาง - ค่าจ้างทำแท่งคอนกรีต (ปะการังเทียม) - ค่าซื้อหนังสือเพื่อให้บริการในท้องสมุด - ค่าจ้างพิมพ์สมุดประจำเรือ - ค่าวัสดุสำนักงาน (ยางลบ ปากกา ดินสอ) - ค่าวัสดุการเกษตร - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - ค่าวัสดุไฟฟ้า - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสต็อกไว้ - ค่าสิ่งของที่ซื้อมาซ่อมเอง - ค่าซื้อคู่มือการปฏิบัติงาน 	XX11230

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย (เดิม)	คำอธิบาย (ใหม่)	รหัสแหล่งของเงิน
5 1 04 01 01 07	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	<p>หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายและเพื่อการรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าซ่อมรถยนต์, ชุดลอกท่อในหน่วยงาน, ทาสีอาคารสำนักงาน, เปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์, ซ่อมบานประตู, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ชำรุด เปลี่ยนหลอดไฟ 	<p>หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายและเพื่อการรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าซ่อมรถยนต์ - ค่าชุดลอกท่อในหน่วยงาน - ค่าทาสีอาคารสำนักงาน - ค่าจ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ - ค่าซ่อมบานประตู - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ครุภัณฑ์ไฟฟ้า, ครุภัณฑ์โฆษณา, ครุภัณฑ์การเกษตร, ครุภัณฑ์โรงงาน, ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์สำรวจ, ครุภัณฑ์การเกษตร, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) - ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น (รวมไส้กรอง เช็กระยะ) - ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ - ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ - ค่าจ้างเปลี่ยนหลอดไฟ - ค่าซ่อมเปลี่ยนผ้าม่าน - ค่าเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มหน้าต่างอาคารสำนักงาน 	XX11220
5 1 04 01 01 12	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	<p>หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้ผู้รับจ้างเพื่อให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คนรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราหรือบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลจัดเก็บขยะ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพักของหน่วยงาน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ (TOT) ค่าติดตั้งรื้อถอนเสาไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ ค่าจ้างทำหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (กระดาษและแรงงานของผู้รับจ้าง) 	<p>หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้ผู้รับจ้างเพื่อให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด - ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย - ค่ากำจัดแมลง หนู หรือการกำจัดเชื้อโรคเชื้อรา - ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ - ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพัก - ค่าติดตั้งโทรศัพท์ (TOT) - ค่าติดตั้งรื้อถอนเสาไฟฟ้ากับการไฟฟ้า - ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ - ค่าจ้างทำหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - ค่าจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผลิตภัณฑ์ - ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างบุคคลภายนอกทำงานวิจัย - ค่าจ้างเก็บข้อมูล (จ้างบริษัท/บุคคลภายนอก) - ค่าจ้างซักผ้าม่าน เบาะเก้าอี้ - ค่าซ่อมแซมสนามหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ชุดลอกพื้นที่ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (กระดาษและแรงงานของผู้รับจ้าง) 	<p>XX11220</p> <p>XX11230</p>

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย (เดิม)	คำอธิบาย (ใหม่)	รหัสแหล่งของเงิน
5 1 04 01 01 14	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานจ่ายเพื่อการปรึกษากฎหมาย และเพื่อการต่อสู้คดี เช่น ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ ค่าทนายความ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย ค่าบังคับคดี ค่าที่พักพยาน เป็นต้น	หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานจ่ายเพื่อการปรึกษากฎหมาย และเพื่อการต่อสู้คดี เช่น - ค่าธรรมเนียมศาล - ค่าทนายความ/ผู้ให้บริการปรึกษาทางกฎหมาย - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพยาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักพยาน - ค่าบังคับคดี ค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย - ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ	XX11220
5 1 04 01 01 15	ค่าธรรมเนียม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น สถาบันการเงิน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อตอบแทนการให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าพาสปอร์ต ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ (ต้องมีได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ) ค่าธรรมเนียมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น สถาบันการเงิน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อตอบแทนการให้บริการ เช่น - ค่าพาสปอร์ต (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) - ค่าวีซ่า (ค่าธรรมเนียมการผ่านเข้าประเทศ) - ค่าธรรมเนียมธนาคาร - ค่าธรรมเนียมที่ดิน - ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม - ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ - ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ (ต้องมีได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ) - ค่าธรรมเนียมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ - ค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ - ค่าธรรมเนียมตรวจเทียบเครื่องมือ - ค่าธรรมเนียมตรวจมาตรฐาน ISO - ค่าสอบเทียบเครื่องมือปฏิบัติการ	XX11500 หรือ XX11220 XX11220 ไม่รวมการ จ้างตรวจหรือ จ้างสอบเทียบ
5 1 04 03 02 06	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่จัดหามาจากงบลงทุนมูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งจัดหามาเพื่อใช้ในการดำเนินงานในรอบบัญชีปัจจุบันที่ต่ำกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวร	หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่จัดหามาจากงบลงทุนมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่ได้มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562	XX11230

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	คำอธิบาย (เดิม)	คำอธิบาย (ใหม่)	รหัสแหล่งของเงิน
5 1 04 03 02 07	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	<p>หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าห้องประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าใช้สอยอื่น ๆ ที่จำเป็น ไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 	<p>หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าห้องประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ <p>(ไม่รวมการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)</p>	<p>XX11220</p> <p>XX11210</p>
5 1 04 03 02 99	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	<p>หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าผ่านทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่ารางวัลที่ดิน ค่าจ่ายไฟลงหม้อแปลง - ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ หรือผู้ที่ได้รับการยกย่องของหน่วยงาน - ค่าโล่รางวัลสำหรับผู้ทำประโยชน์ให้กับทางราชการ เช่น ค่าโล่เกษตรกรดีเด่น 	<p>หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าผ่านทางด่วน - ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก (จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์) - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต - ค่ารางวัลที่ดิน - ค่าจ่ายไฟลงหม้อแปลง - ค่าซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า - ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและค่าตรวจสิ่งล่วงล้ำน่านน้ำ - ค่าไฟฟ้า-น้ำประปา (กรณีขอใช้สถานที่ของ อบจ. อบต. ที่ไม่ได้คิดค่าเช่าสถานที่) - ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก (ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ผู้ที่ได้รับการยกย่องของหน่วยงาน) - ค่าโล่เกษตรกรดีเด่น <p>(ไม่รวมการจัดซื้อ/จ้าง ในการจัดงานต่าง ๆ)</p>	<p>XX11220</p> <p>XX11230</p>